

quên đi cái quyền bầu cử ứng cử của các hội viên).

Nếu là Liên hội thì căn bản là các hội Địa phương rồi đến các hội viên.

Về Cơ cấu của hội nhóm 2 đề nghị nên có 3 ban: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về đường lối chính sách, Ban chấp hành phụ trách việc điều hành và Ban Thanh Kiểm lo về việc kiểm soát công việc, tiền bạc v.v. (cho dù là chỉ có tính cách tượng trưng).

Về hoạt động: Ưu tiên cho các chương trình có tính cách Ái Hữu, thực tế và khả thi phù hợp với khả năng của hội, tôn trọng tinh thần hoạt động theo nhóm, khi một nhóm đưa ra một đề nghị gì cần cân nhắc kỹ lưỡng, khi một nhóm thực hiện một công tác nào thì nên hoàn tất cho chu đáo. Thực tế mà nói những chương trình có tính cách giải trí như cắm trại, du ngoạn, tập hợp ăn uống, coi phim v.v. hay các buổi họp có tính cách cải tiến nghề nghiệp, hướng dẫn về cách giải quyết các khó khăn trong việc làm ăn, giải quyết các thắc mắc trong việc xin trợ cấp xã hội hay cấp dưỡng tuổi già v.v. thường thành công hơn là các buổi hội thảo về tình hình đất nước, tranh đấu giúp những người tị nạn hay thiết lập các kế hoạch để phục hưng đất nước trong tương lai. Trong trường hợp ban Chấp Hành và Hội đồng Quản trị thấy cần phải đổi mục tiêu để các hoạt động có thể tiến xa hơn thì cần phải triệu tập Đại Hội Đồng và giải quyết bằng cách bỏ phiếu.

Trên đây chỉ là những quan niệm sơ khởi của 2 nhóm mà

Thơ Cho Bạn

Tặng Thiều

Vận nước đen rồi, đất chuyển lay
Ngỡ ngang chim vỡ tổ, xa bay.
Sóng gió tưởng như đã lỡ hẹn
Nửa vòng trái đất, ta lại say.

Sương tuyết long đong vá mảnh đời
Con tim nóng hổi vẫn chưa vơi
Tình bạn, tình riêng, tình non nước
Sưởi ấm cho lòng trọn ước mơ:

Mơ một mai trời Nam bùng rực sáng!
Cho muôn nhà nở rộ tiếng cười vang.
Cho hân hoan tràn ngập tận ngút ngàn.
Ta về xây lại xóm làng thương yêu.

ĐÌNH NGUYỄN

chúng tôi nhận thấy có tánh cách điển hình và xây dựng, có rất nhiều chủ trương khác nữa chưa được nêu ra nhất là ý kiến của mỗi cá nhân.

Trong một hội Ái hữu ý kiến của mỗi cá nhân cũng rất quan trọng vì chính những người này là những người đóng góp cho hội. Ý kiến của cá nhân thường rất khác biệt mỗi người một ý, ai cũng cho mình là đúng là hay, gạt bỏ ý kiến của cá nhân để đưa đến "mất lòng" nhưng theo tất cả thì không theo được. Cái khó khăn cho bạn phụ trách là ở điểm này.

Theo chủ trương của 2

nhóm nêu trên chúng tôi xin được tóm tắt như sau:

Nếu chưa lập Hội thì nên tập hợp thành từng nhóm thân hữu trước đã nếu thấy các hoạt động có kết quả cụ thể thì mới nên tiến xa hơn, còn nếu đã lập Hội rồi thì chỉ còn cách cố gắng duy trì và phát triển, kiện toàn tổ chức, giới hạn các hoạt động cho phù hợp với tình hình tài chánh và nhân sự của hội để việc thực hiện các chương trình dù lớn hay nhỏ đều được hoàn tất một cách chu đáo.